

TRƯỜNG THCS KỶ BÁ

40 năm chặng đường vẻ vang

Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Kỳ Bá tự hào với bề dày thành tích đã đạt được trong sự nghiệp "giao chữ trồng người": Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, nhiều năm liền là lá cờ đầu của thành phố Thái Bình về giáo dục.

Trường THCS Kỳ Bá được thành lập năm 1978. Năm học đầu tiên 1978 - 1979 khi mới thành lập, trường chỉ có 18 thầy cô giáo và 300 học sinh với một tâm trạng vô cùng phấn khởi, hồ hởi nhưng cũng đầy băn khoăn, trăn trở. Có lớp, có trường, có học sinh nhưng cơ sở vật chất vô cùng tạm bợ tại ngôi đình Bo, hay những gian kho của hợp tác xã hoặc là lớp học nhờ trong nhà dân. Với lòng yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, các thế hệ giáo viên nhà trường đã gác lại những khó khăn trước mắt, quyết tâm vững bước trên mặt trận giáo dục để đạt được những thành tích vô cùng tự hào. Tháng 8 năm 1994 Trường được tách thành hai trường Tiểu học và THCS đều mang tên Kỳ Bá.



Lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Kỳ Bá.

40 năm một chặng đường đã qua với không ít khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của biết bao thế hệ thầy và trò đã làm rạng danh mái trường. Cùng với dòng chảy của thời gian, Trường THCS Kỳ Bá không ngừng phát huy những giá trị sẵn có, giá trị của lòng hiếu học, của tình đoàn kết, của sẻ chia, đồng tâm hợp lực. Ngôi trường đã đào tạo bao nhiêu thế hệ học sinh, trang bị cho các em những hành trang tri thức để đóng góp vào nguồn lực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ mái trường thân yêu, không biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã trưởng thành. Trong đó, nhiều người đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, chiến sĩ công an, sĩ quan quân đội, y bác sĩ, những doanh nhân thành đạt... nhiều người giữ cương vị trọng trách của cấp ủy đảng, chính quyền.

Đặt nền những bề dày thành tích của nhà trường, trước hết thuộc về sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu không ngừng vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kỳ Bá, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng hội cha mẹ học sinh.

Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, giáo viên tham gia học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện về kiến thức, năng lực chuyên môn, thường xuyên tổ chức cho giáo viên tham gia các buổi dự giờ để rút kinh nghiệm và giúp nhau cùng tiến bộ; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề với trọng tâm là bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị



Giờ học của cô và trò Trường THCS Kỳ Bá.

đạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng... Đến nay, Trường có tổng số 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn (trên chuẩn 90%), 2 đồng chí quản lý có trình độ thạc sĩ; 60% đạt chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh nhẹn trong việc tiếp cận, học hỏi cái mới, giàu lòng nhân ái và luôn lấy học sinh làm trung tâm. Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng khuyến khích học sinh tự học, phát huy năng lực tư duy, sáng tạo và niềm đam mê của học

thông tin và truyền thông, tạo môi trường thân thiện, cởi mở, an toàn cho học sinh để các em có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, vừa học tập vừa vui chơi. Chú trọng rèn luyện cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khuyến khích và động viên học sinh nghiên cứu khoa học; ứng dụng hiệu quả công nghệ

- TRONG 40 NĂM, TRƯỜNG THCS KỶ BÁ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TÍCH NỔI BẬT**
- + Trường đạt chuẩn quốc gia
 - 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba
 - 4 bằng khen và cờ thi đua của Chính phủ
 - 8 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 - 6 cờ thi đua, bằng khen liên đội xuất sắc của Trung ương Đoàn
 - 5 bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 - 10 bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình
 - 15 bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đơn vị chuyên văn hóa, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc...

hiện, theo chủ đề hàng tuần, hàng tháng. Các em rất hào hứng, chủ động, sáng tạo, phát huy tính tích cực và sáng tạo tài năng như giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh, thi rung chuông vàng, giao lưu văn nghệ - thể thao, thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, tái hiện các sự kiện lịch sử dưới hình thức sân khấu hóa như chương trình hào khí Việt Nam, kỷ ức hào hùng, Khai Nam quê hương tôi... Nhà trường luôn tâm huyết với hoạt động nhân đạo nhằm giáo dục ý thức đạo đức, giáo dục nhân cách, lòng nhân ái bao dung, làm nền tảng để giáo dục các mặt toàn diện cho học sinh, hàng năm có những sáng kiến mới trong hoạt động nhân đạo được Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố đánh giá cao, triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh như thi gói bánh chưng xanh ấm tình ngày tết, lộn đất tình thương...

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở vật chất cũng được nhà trường chú trọng đầu tư. Từ chỗ phải đi học ngoài trời, cơ sở vật chất thiếu thốn thì đến nay, nhà trường có một cơ ngơi khang trang, bề thế, xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích 7.300m², với 24 phòng lớp học, 3 phòng bộ môn, 1 phòng ứng dụng công nghệ thông tin, 1 phòng truyền thống, 8 phòng chức năng và phòng làm việc của các tổ chức đoàn thể; 100% được kiên cố hóa. Hệ thống nước sạch, sân chơi bãi tập, công trình vệ sinh... được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của thầy cô giáo và học sinh; tất cả tạo nên một khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của nhà trường, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc cơ hội và thách thức trong giai đoạn mới, đó là hướng đi nào đúng nhất cho sự phát triển của nhà trường. Mục tiêu của nhà trường trong chặng đường tới là: Tiếp tục giữ vững kết quả giáo dục - đào tạo đã thành truyền thống (nhiều học sinh đạt học sinh giỏi các cấp, chất lượng tuyển sinh vào các trường THPT Chuyên, THPT công lập luôn đạt tỷ lệ cao, học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống văn minh). Từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp đào tạo các thế hệ học sinh năng động, tích cực, có năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới.

Trong ngày vui truyền thống, chúng ta trân trọng và biết ơn các thế hệ nhà giáo đã dày công vun đắp, xây dựng mái trường, cảm ơn các bậc phụ huynh đã đặt niềm tin ở nhà trường, cảm ơn các thế hệ học sinh đã thấp sáng ngọn lửa truyền thống của học sinh Trường THCS Kỳ Bá, cảm ơn các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo và tạo điều kiện để nhà trường ngày càng phát triển. Với 40 năm xây dựng và trường thành, tự hào về truyền thống, Trường THCS Kỳ Bá sẽ có những bước đi vững chắc và vươn lên tầm cao mới.

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ VIỆT HOA (Bi thư Chi bộ, Hiệu trưởng)

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình



Trong suốt 40 năm qua, nhà trường đã xây dựng được truyền thống thi đua "dạy tốt, học tốt", các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh của nhà trường đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Nhiều thế hệ nhà giáo và học sinh của Trường đã trưởng thành, cống hiến công sức, tài năng, trí tuệ cho quê hương, đất nước, đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh, thành phố. Trường đã tạo dựng niềm tin và khẳng định được vị thế, uy tín trong cấp giáo dục phổ thông của tỉnh nhà.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Yên, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Bá



Khi nhận quyết định về làm Hiệu trưởng Trường cấp 1, 2 Kỳ Bá, thị xã Thái Bình tôi rất trân trọng, lo lắng. Bởi, ngày đầu thành lập, Trường gặp muôn vàn khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, phải học nhờ tại nhà kho của hợp tác xã nông nghiệp Kỳ Bá, có lớp phải học trong đình Bo. Dù dạy và học trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn, gian khổ nhưng với lòng nhiệt tình và tâm huyết của thế hệ các thầy cô giáo, nhà trường từng bước khẳng định được chất lượng dạy và học. Thật vui mừng khi thế hệ nhà giáo trẻ Trường THCS Kỳ Bá hôm nay vẫn nỗ lực không ngừng, đoàn kết, phấn đấu. Trường đã từng bước thay da đổi thịt, có nhiều chuyển biến về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư, cải tạo theo tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên văn Trường THCS Kỳ Bá



Đã gần 10 năm tôi gắn bó với mái trường Kỳ Bá - một chặng đường chưa phải là dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất dưới mái trường này. Một môi trường thân thiện, nơi chúng tôi được tạo điều kiện tốt nhất để giảng dạy. Chính nơi đây đã giúp tôi trưởng thành, ước mơ cháy bỏng không ngừng và lý tưởng sống công hiến cho nghề, cho đời, ước mơ những mầm mống cho bao thế hệ.

Anh Trần Xuân Hải, phụ huynh học sinh Trường THCS Kỳ Bá



Lựa chọn một mái trường tốt để gửi gắm con em mình là một quyết định quan trọng và khó khăn. Sự lựa chọn của những bậc làm cha, làm mẹ chúng tôi là dựa trên cơ sở tìm hiểu các thông tin, đánh giá năng lực của nhà trường. Và Trường THCS Kỳ Bá đã thuyết phục phụ huynh chúng tôi về phương pháp giảng dạy cũng như rèn luyện ý thức đạo đức cho học sinh. Nhiều năm qua, Trường đã trở thành điểm sáng, luôn nằm trong top dẫn đầu của ngành Giáo dục thành phố cả về chất lượng giáo dục đại trà lẫn mũi nhọn. Với một đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, luôn tận tâm, thân thiện và gắn gũi học sinh nên tôi rất yên tâm khi gửi gắm 2 con vào mái trường này.

Em Trần Yến Nhi, học sinh lớp 7A5, Trường THCS Kỳ Bá



Em luôn tự hào vì mình là học sinh của Trường THCS Kỳ Bá. Ở trường, ngoài những kiến thức trọng tâm học được trong sách giáo khoa thì em còn được mở rộng nâng cao kiến thức qua các lớp phụ đạo, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cùng với những thầy cô giáo dạy rất tốt, yêu thương học trò. Ngoài việc học, ở trường còn có nhiều hoạt động thú vị khác như là văn nghệ, hội thao, các hoạt động ngoại khóa, tự thiện và các hoạt động giáo dục ngoài giờ khác, qua đó giúp em thêm gắn kết với tập thể và có cơ hội được thể hiện bản thân, trao đổi thêm kiến thức và học cách hòa nhập với cộng đồng.

MINH NGUYỆT

"Em yêu quê hương Thái Bình có mái trường Kỳ Bá mến thương"

Đã 12 năm rồi từ ngày tôi rời xa Trường THCS Kỳ Bá, xa cái cảm giác được làm một liên đội trưởng với tiếng hô đồng đặc mỗi giờ chào cờ đầu tuần... Kỳ ức đã qua, có khi giờ chỉ là những mảnh ghép rất mờ hồ nhưng tình cảm của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

làm tôi biết ơn vô cùng. Đó là việc tôi được trở thành học sinh Trường THCS Kỳ Bá! Thấy giáo Trần Đức Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp nhận hồ sơ của tôi, xếp tôi học lớp 6A1 do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân chủ nhiệm. Tôi gọi cơ hội đó là thành công!

Đúng những tưởng tượng, sáng tạo của cô học trò đội tuyển văn mở rộng. Cho đến bây giờ, khi nhìn những tấm bằng khen, giấy chứng nhận của các kỳ thi học sinh giỏi, tôi muốn gửi vô vàn lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo đã kiên trì dạy dỗ, đã động viên, tạo điều kiện để tôi vượt qua sự mặc cảm của bản thân để ghi tên mình trên những tấm bằng khen, những giấy chứng nhận cao quý. Thầy cô chính là những người truyền cảm hứng vĩ đại, đã dạy tôi những kiến thức quý báu trong cuộc đời, hướng tôi tới cách sống nhân ái, giúp tôi hiểu rằng mọi sự nỗ lực của bản thân đều có thể những kết quả đáng tự hào.

Tôi không quên được phòng truyền thống chỉ ven vệt có 15m² nhưng bước qua cánh cửa gỗ xanh xưa cũ lại là một thế giới rực rỡ. Ở đó có tủ truyền thống nhỏ xinh nhưng sức chứa lại kỳ lạ, bao gồm sổ theo dõi nên nếp, sách hướng dẫn công tác đoàn, sổ danh sách học sinh... Ở đó hấp dẫn bởi một dàn cờ, trống cho những nghi thức điều hành, chào cờ mà hồi đó tôi rất ngưỡng mộ vì độ "chuyên nghiệp" của chúng. Quanh tường, những lá cờ tuyên dương, những bằng khen về công tác đoàn, đội, những thành tích, giải thưởng của các năm được treo trang trọng, ngay ngắn. Đó là nơi nhóm ban chỉ huy liên đội và các giáo viên phụ trách đội hay họp triển khai công việc, đội văn nghệ say sưa tập cho các tiết mục văn nghệ độc đáo. Cho đến giờ, khi đã là một giáo viên dạy Ngữ Văn của một THCS và THPT, tôi luôn trân trọng những ngày tháng được "thấp sáng mình" trong những cuộc thi kể chuyện, cuộc thi nghi thức đội, những cuộc giao lưu

văn nghệ. Để giờ, tôi năng động và tự tin bước vào cuộc sống, đủ năng lực, kỹ năng để sáng tạo trong công tác chuyên môn. Viết về trường, có lẽ sẽ phải dùng hơn một nghìn trang tiểu thuyết để ghi lại một phần kỷ ức đẹp của chúng tôi - những thế hệ học sinh trưởng thành từ mái Trường THCS Kỳ Bá. Mỗi người có một lựa chọn cuộc đời, có

người trở thành ngôi sao sáng chói trong lĩnh vực âm nhạc, có người là những giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân thành đạt, có người là công an, bác sĩ, giáo viên, hay cũng có những người đang kiếm tìm thành công trong sự nghiệp... dù là ai đi nữa, mọi thế hệ học sinh Trường THCS Kỳ Bá đều mãi nhớ về thầy cô giáo với tất

cả lòng kính yêu và biết ơn chân thành, mãi nhớ về trường với câu hát ngân vang: "Kỳ Bá ơi trong lòng em luôn nhớ, một chiếc nôi hồng và những mẹ hiền chan chứa yêu thương!".

Thạc sĩ PHẠM HÀ MY (Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, học sinh khóa 2002 - 2006)



Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.